

Tỉnh Cao

**Thọ Hai CN25TN-B**

**BÁNH SỌ SỌNG LỌI CHÚA**

**Bài Đọc I: (Năm I) Esd 1, 1-6**

**"Ai thuọc dân Chúa, hãy lên Giêrusalem và xây cọt nhà Chúa".**

**Khọ i đọ u sách Esdra.**

Năm thọ nhọt triọ u đọ i Kyrô vua nọọc Ba-tọ, đọ ọng nghiọ m lọi Chúa đã phán bọ i miọng Giêrêmia, Chúa giọc lòng Kyrô vua nọọc Ba-tọ, và ông truyọ n công bọ bọng lọi rao và sọc chọ trong khọ p nọọc rọng: "Đây là lọ nh cọ a Kyrô vua nọọc Ba-tọ : Chúa là Chúa Trọ i đã ban cho ta mọ i nọọc trên mọ t đọ t, chính Ngọọ i truyọ n đọ y ta phọ i xây cọ t cho Ngọọ i mọ t đọ n thọ ọ Giêrusalem trong nọọc Giuđêa. Ai trong các ngọọ i thuọc vọ dân Ngọọ i? Xin Thiên Chúa cọ a nó ọ cùng nó. Nó hãy lên Giêrusalem trong xọ Giuđêa, và xây cọ t nhà cọ a Chúa là Thiên Chúa Israel, chính Ngọọ i là Thiên Chúa ngọ ọ Giêrusalem. Và tọ t cọ nhọng ngọọ i khác đạng cọ ngọ bọ t kọ nọ i nào, thì tọ nọ i mình ọ, hãy giúp họ bọng vàng bọc, cọ a cọ i và súc vọ t, đọng kọ nhọng gì tình nguyọ n đạng cho đọ n thọ Thiên Chúa ọ Giêrusalem.

Các trọọng tọc thuọc chi họ Giuđa, Bêngiamin, các tọ t, các thọ y Lêvi và mọ i ngọọ i đọọc Chúa thúc giọc trong lòng, đọ u vùng đọ y tiọ n lên, đọ xây cọ t đọ n thọ Chúa ọ Giêrusalem. Toàn thọ dân chúng sọng trong vùng lân cọ n cũng tiọ p tay giúp họ vàng bọc, cọ a cọ i, súc vọ t, nhọng đọ quý, không kọ nhọng gì họ tọ ý đạng cúng.

Đó là lọ i Chúa.

Đáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Đáp: Chúa đã đi xuống để làm việc với chúng tôi (c. 3a).

Xướng: 1) Khi Chúa đem chúng tôi về Sion bắt đầu trở lại, chúng tôi đã mừng như những người đang mừng; bây giờ niềm vui chúng tôi vui mừng, làm cho chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Đáp.

2) Bây giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đi xuống để làm việc với chúng tôi, nên chúng tôi mừng hân hoan. - Đáp.

3) Lạy Chúa, xin hãy đi xuống để làm việc với chúng tôi, như những dòng suối của miền nam. Ai gieo trong lòng người, sẽ gặt trong hân hoan. - Đáp.

4) Thiên hạ đi xuống khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở lại trong hân hoan, vai mang những bó lúa. - Đáp.

**Alleluia: Gc 1, 21**

**Alleluia, alleluia! - Anh em hãy khiêm nhu như những lãnh đạo giao ước trong lòng; làm cho nó có thể cứu thoát linh hồn anh em. - Alleluia.**

**Phúc Âm: Lc 8, 16-18**

**"Đốt đèn trên giá đèn, đừng để ai đi vào để tắt đèn sáng".**

## Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lại giấu dưới chéi, hay đặt dưới giẻ m giẻ: nhưng ai đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chúng có gì kín nhiệm mà không bày tỏ ra, và không có gì kín giấu mà không bày tỏ ra cho những ai ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi".

Đó là Lời Chúa.

-----

Â